



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ จำนวน ๑ อัตรา โดยดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับที่ที่สอบได้ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างเรียบร้อยแล้ว
๒. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจ้าง
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
๔. ผู้นั้นไม่อาจมาทำสัญญาจ้างได้ตามกำหนด

ทั้งนี้ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ จะถือว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการนั้น เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และไม่อาจทำสัญญาจ้างได้ หรือหากออกคำสั่งจ้าง และทำสัญญาจ้างแล้ว จะถูกยกเลิกคำสั่งจ้าง โดยจะเรียกข้อสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ทุกกรณี และหากประสงค์จะทักท้วงผลการสรรหาและเลือกสรร ให้ดำเนินการทักท้วงภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๒๑๐๖๐๐๖	นายเอกธิตล ปัญญาวัน	ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่ ๑
๒	๒๑๐๖๐๐๕	นายอนุรักษ์ แสนเชื่อน	มารายงานตัว ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๓	๒๑๐๖๐๐๓	นายจตุรงค์ คำป้อ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ เมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะแจ้ง ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่ ๑ ทราบ ในโอกาสต่อไป

